

Phần I (7.0 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Trong " *Chuyện người con gái Nam Xương*", tác giả có viết:

"Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng:
- Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chũr bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kì, khiến cho tiệp thiếp bán khoán, mẹ hiền lo lắng..."

(*Ngữ văn 9, tập 1, trang 44*)

Câu 1. Tác phẩm " *Chuyện người con gái Nam Xương*" được rút ra từ tập truyện nào? Tác giả là ai? Xác định thể loại của tập truyện đó.

Câu 2. Những câu in đậm trong đoạn văn được Vũ Nương nói trong hoàn cảnh nào? Lời nói đó đã làm nổi bật thái độ nào của nhân vật? (1,0 điểm)

Câu 3. Viết đoạn văn (khoảng 12 câu) theo cách lập luận tổng - phân - hợp làm rõ tình yêu và sự thủy chung của Vũ Nương với chồng lúc tiễn chồng đi lính và khi xa chồng. Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định (Gạch chân và chú thích câu phủ định)

Câu 4. Kể tên một tác phẩm trong chương trình THCS có cùng đề tài với tác phẩm " *Chuyện người con gái Nam Xương*". Nêu rõ tên tác giả.

Phần II. (3,0 điểm): Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

" Lòng dũng cảm là tài sản vô giá mà tự nó đã tiềm ẩn sức mạnh vô hình có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực. Với lòng dũng cảm bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối đầu với những trở ngại cuộc sống. Tất cả chúng ta sinh ra đều có lòng dũng cảm. Nhưng chỉ những ai biết rèn và vận dụng nó thường xuyên thì mới có thể sở hữu lòng dũng cảm thực sự."

(Theo *Đánh thức khát vọng* – Nhiều tác giả, NXB Hồng Đức)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên.

Câu 2. Theo tác giả, để sở hữu lòng dũng cảm thực sự thì mỗi người cần phải làm gì?

Câu 3. Từ nội dung đoạn văn trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của lòng dũng cảm.

***** Hết *****

Ghi chú:

Điểm phần I: Câu 1: 1,5 điểm; Câu 2: 1,0 điểm; Câu 3: 4,0 điểm; Câu 4: 0,5 điểm
Điểm phần II: Câu 1: 0,5 điểm; Câu 2: 0,5 điểm; Câu 3: 2 điểm